

Số: **79** /NQ-HĐND

Cẩm Xuyên, ngày **27** tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
KHÓA XX - KỲ HỌP THỨ 4**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4096/TTr-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH số 76/BC-BKTXH ngày 21/12/2021 và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế số 74/BC-BPC ngày 17/12/2021 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Năm 2021, là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp (Nhiệm kỳ 2021-2025) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là thiên tai năm 2020 còn để lại hậu quả rất lớn và đại dịch Covid-19 tác động trên mọi mặt của đời sống xã hội, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021. Nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành; sự tập trung cao, quyết liệt, linh hoạt của Cấp ủy, Chính quyền và cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo; sự đồng thuận và nỗ lực tham gia, đóng góp của Nhân dân, đã khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong cùng một thời gian, với khối lượng công việc hết sức nặng nề, đặc biệt là kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, hoàn thành xây dựng và được đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19; tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp và đạt kết quả cao, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng hợp kết quả thực hiện năm 2021 có 23/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra tại Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND huyện (08 chỉ tiêu vượt; 15 chỉ tiêu đạt; 02 chỉ tiêu không đạt), trong đó: Về kinh tế 5/6 chỉ tiêu đạt và vượt (có 03 chỉ tiêu vượt; 02 chỉ tiêu đạt và 01 chỉ tiêu không đạt). Về văn hóa xã hội có 8/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (5 chỉ tiêu đạt, 3 chỉ tiêu vượt và

01 chỉ tiêu không đạt). Về xây dựng nông thôn mới có 5/5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (1 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt). Về bảo vệ môi trường có 3/3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (01 chỉ tiêu vượt và 02 chỉ tiêu đạt). Về cải cách hành chính 1/1 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Về quốc phòng an ninh 1/1 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được tập trung cao, quyết liệt, với tinh thần chủ động, linh hoạt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đã triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Vì vậy, mặc dù đã có 13 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, nhưng đã nhanh chóng khống chế được tình hình, không xảy ra lây lan diện rộng. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 được thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trước mắt, trong ngắn hạn và dài hạn, kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, sớm ổn định đời sống Nhân dân, đặc biệt là khôi phục nhanh các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới.

Mặc dù bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, tác động nặng nề đến các lĩnh vực, nhưng kinh tế toàn huyện vẫn tiếp tục phát triển: Giá trị sản xuất tăng 7% so với năm 2020, thấp hơn so với kế hoạch (*KH tăng trưởng 12%*), nhưng cao hơn bình quân chung toàn tỉnh. Đặc biệt là thu ngân sách trên địa bàn vượt trên 100% so với kế hoạch của tỉnh giao và vượt 70% so với kế hoạch của huyện đề ra. Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội tăng 18% so với năm trước và vượt 3% so với kế hoạch đề ra.

Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện, năng suất lúa bình quân đạt 58,3 tạ/ha đạt cao nhất từ trước đến nay; Sản lượng lúa cả năm đạt 10,74 vạn tấn, bằng 107% kế hoạch. Năng suất, sản lượng các loại cây trồng cạn đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra và cao hơn so với cùng kỳ từ 7-10%. Triển khai phá bờ thửa nhỏ; trồng mới cây cam chất lượng cao; các mô hình sản xuất mới bước đầu mang lại kết quả tích cực, nhất là các mô hình sản xuất công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, Vietgap. Chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh (tăng gần 30% so với cùng kỳ). Sản lượng thịt hơi 17.150 tấn, trong đó sản lượng thịt lợn 10.587 tấn. Phòng chống bệnh dịch gia súc, gia cầm được triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời khống chế dịch bệnh kịp thời, nhất là bệnh viêm da nổi cục trâu bò và dịch tả lợn Châu Phi. Khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt kết quả tích cực, tổng sản lượng khai thác, đánh bắt thủy sản đạt 13.123 tấn, đạt 100% KH, bằng 3,9% so với năm 2020. Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm, với sự quyết tâm cao của cả Hệ thống chính trị và nhân dân đã tập trung thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ trên tất cả các mặt, kết quả đạt rõ nét, hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, được Chính phủ xem xét công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới (tại Quyết định 1495/QĐ-TTg ngày 10/9/2021); các chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và Chương trình OCOP đạt kế hoạch đề ra. Chính trang đô thị được quan tâm, nhất là tập trung cao xây dựng các công trình kiến trúc điểm nhấn đô thị, công trình phúc lợi công

công, công viên, tiểu cảnh, hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn hai thị trấn ngày càng đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Công tác Quy hoạch được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là hoàn thành quy hoạch chi một số dự án trọng điểm tại thị trấn Thiên Cẩm, hoàn thành quy hoạch Vùng huyện, điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cẩm Xuyên và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 cho 19/19 xã; đề xuất UBND tỉnh để triển khai lập quy hoạch chi tiết tổ hợp Khu đô thị, nghỉ dưỡng, sân golf với diện tích hơn 650ha và các quy hoạch phát triển công nghiệp, dịch vụ quan trọng. Khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp tục tăng trưởng, đạt 7,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 5,8%; hoạt động xây dựng tăng trên 10%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, du lịch đạt 94% so với kế hoạch và tăng 5,5% so với năm trước; giá cả hàng hóa, thị trường các mặt hàng thiết yếu tiếp tục ổn định, Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh được quan tâm thực hiện.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt cao vượt 70% so với dự toán HĐND huyện giao, cơ cấu nguồn thu chuyển biến tích cực, thu từ các sắc thuế, phí tăng cao. Xúc tiến đầu tư được triển khai tích cực, nhất là các dự án, các khu quy hoạch trọng điểm được sự tập trung phối hợp thực hiện, cơ bản hoàn thiện các quy hoạch chi tiết dự án tại khu du lịch Thiên Cẩm, tiếp tục xúc tiến dự án Tổ hợp khu đô thị nghỉ dưỡng và sân Golf xã Cẩm Dương và xã Yên Hòa; Cụm công nghiệp Cẩm Nhượng và Cụm công nghiệp Bắc Cẩm xuyên 2, làm cơ sở cho thu hút đầu tư. Triển khai Kế hoạch đầu tư công thiết thực, theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý xây dựng cơ bản được đẩy mạnh, xây dựng giao thông, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ đạt kết quả cao.

Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường, triển khai kịp thời công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980 đảm bảo nhu cầu; cấp đất, cho thuê đất kịp thời theo quy định; xử lý đơn thư của công dân được quan tâm. Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, phân loại rác tại gốc từng bước được Nhân dân quan tâm, thu gom xử lý theo đúng quy định; Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 98%.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 30/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2021-2025” đã tạo sự chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Nhân dân. Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn, sắp xếp, điều động cán bộ cốt cán các cấp phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được Nhân dân đồng thuận.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được triển khai tích cực, các chỉ tiêu về văn hóa, thể thao đạt kế hoạch đề ra. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón bằng công nhận huyện nông thôn mới. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được triển khai tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tập trung chỉ đạo; tổ chức chặt chẽ khám, chữa bệnh, các

trạm y tế cơ sở giữ vững kết quả 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; Công tác y tế dự phòng được quan tâm, nhất là trong phòng chống đại dịch Covid-19; các chương trình, kế hoạch dân số, KHHGD, Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi được triển khai tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện chuyển biến tích cực: chất lượng đại trà ổn định, chất lượng mũi nhọn đạt thành tích cao; xây dựng trường chuẩn Quốc gia, các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học được đẩy mạnh; chủ động, linh hoạt tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch Covid 19. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; kịp thời tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết; an sinh xã hội được đảm bảo. Hoàn thành xây dựng 4 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ và 107/107 nhà ở hộ dân bị ảnh hưởng bão, lũ; Xây dựng kế hoạch, triển khai tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo đúng tiến độ. Các chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, đào tạo nghề được triển khai tích cực, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72% theo đúng kế hoạch.

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy, sự ủng hộ, đồng hành của HĐND, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ của UBND huyện; tiếp tục đổi mới trong chỉ đạo; nắm chắc tình hình, nhìn nhận đúng thực trạng; sự linh hoạt, kết hợp hiệu quả giữa Cấp ủy và chính quyền, bảo đảm tập trung, đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện; phát huy cao tinh thần tương thân tương ái, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân Quốc phòng, An ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo

Tuy vậy, tình hình kinh tế, xã hội năm 2021 còn những tồn tại, hạn chế:

Có 2/25 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, trong đó: Tăng trưởng giá trị sản xuất, 7,0% chưa đạt kế hoạch đề ra (KH 12%); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi đạt 12,6% (KH 8%). Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp đã dành được những kết quả bước đầu nhưng chưa tạo đột phá, sản phẩm Ocop tính bền vững chưa cao; xây dựng liên kết sản xuất còn gặp khó khăn; xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp còn chậm. Vướng mắc thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm chưa được giải quyết, chậm hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện. Giải quyết đơn thư, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai trái phép một số vụ việc còn chậm, vướng mắc; thực hiện phân loại rác thải còn hạn chế; An ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm ẩn, diễn biến phức tạp.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

- Tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 9,0%; Thu nhập bình quân đầu người 47 triệu đồng; Sản lượng lương thực duy trì ổn định 10 vạn tấn; Giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích 96 triệu đồng/ha/năm; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 315 tỷ đồng; Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội 1.750 tỷ đồng.

- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hoá 95,5%; tỷ lệ gia đình văn hoá 92,2%; tỷ lệ gia đình thể thao 46%; tỷ lệ cơ quan đơn vị văn hóa 65%; Xây dựng 05 trường đạt

chuẩn Quốc gia; Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1- 1,5%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới, thể thấp còi < 12%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%;

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 98%; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh trên 98%; Tỷ lệ độ che phủ rừng 52%.

- Có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng 30 khu dân cư mẫu, 150 vườn mẫu và có thêm ít nhất 7 sản phẩm OCOP đạt tiêu chí từ 3 sao trở lên.

- Triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 theo danh mục DVC trực tuyến do chính phủ quy định.

- Xây dựng 100% xã thị trấn đạt cơ sở vững mạnh toàn diện;

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

- Tiếp tục tăng cường triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống COVID-19 đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện hiệu quả chính sách phát triển nông nghiệp, tiếp tục xây dựng các mô hình mới nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; tập trung xây dựng và thực hiện các đề án theo hướng sản xuất an toàn, sản xuất sạch, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung ven đô thị. Chỉ đạo sản xuất Vụ Xuân, Hè Thu 2022 đảm bảo cả về diện tích, năng suất, sản lượng. Vận động, tuyên truyền, triển khai hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung, tích tụ ruộng đất để phát triển liên kết sản xuất cánh đồng lớn; chú trọng cải tiến quy trình kỹ thuật canh tác, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và tiếp tục thực hiện chuyển đổi số thực chất, hiệu quả trong sản xuất và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế để tăng chất lượng, gia tăng giá trị và thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử.

Rà soát và điều chỉnh về quy mô tăng đàn vật nuôi, thả nuôi gia súc với quy mô hợp lý; rà soát, quản lý chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh; kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, ưu tiên phát triển các đối tượng chăn nuôi có hiệu quả như bò thịt, bò sữa, gia cầm, các loại vật nuôi, các mô hình nuôi ít gây ô nhiễm môi trường, áp dụng công nghệ tiên tiến. Tổ chức thả nuôi nuôi giống thủy sản và tăng cường quản lý dịch bệnh đối với nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm.

Tăng cường ứng dụng công nghệ nuôi trồng thủy sản, đảm bảo hiệu quả, an toàn dịch bệnh, không gây ô nhiễm môi trường; khai thác lợi thế của hệ thống hồ, đập, sông suối để phát triển các hình thức nuôi, đối tượng thủy sản nuôi có giá trị kinh tế cao. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, trong đó chú trọng

công tác tuần tra, kiểm soát, nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân, chủ tàu cá, các cơ quan quản lý và cộng đồng trong việc bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ nghề khai thác hải sản bền vững.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn các công trình hò, đập, đồng thời chủ động các phương án phòng chống hạn, phòng chống cháy rừng; PCTT-TKCN, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

- Tập trung thực hiện Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 theo tiến độ của Đề án. Tập trung đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; các xã tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí đáp ứng theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, có kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Quan tâm phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh; ưu tiên phát triển cây, con chủ lực của địa phương, chú trọng khâu tiêu thụ sản phẩm; phát triển các ngành nghề mới, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; đẩy mạnh kinh tế số; nâng cao chất lượng và chiều sâu các khu dân cư đạt chuẩn, vườn mẫu, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch làng xã nông thôn mới; xây dựng các mô hình khu dân cư, xã thông minh; thực hiện có hiệu quả thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt.

Tập trung triển khai quyết liệt Đề án mỗi xã một sản phẩm (COOP), gắn với thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, phấn đấu năm 2022 có thêm ít nhất 5 sản phẩm Ocop, đưa Chương trình OCOP đi vào chiều sâu, là giải pháp trọng tâm cho phát triển kinh tế nông thôn, để nâng cao đời sống cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững

- Đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng các Cụm công nghiệp; khu thương mại, dịch vụ, du lịch, sân golf, giải trí; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cẩm Xuyên, thị trấn Thiên Cẩm. Tích cực xúc tiến thủ tục Dự án đầu tư hạ tầng và kinh doanh Cụm công nghiệp Cẩm Nhượng và thành lập Cụm công nghiệp bắc Cẩm xuyên 2, thu hút đầu tư, nâng cao quy mô sản xuất công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát nghiên cứu thực hiện dự án, phối hợp hoàn thiện thủ tục, sớm thực hiện đầu tư các dự án sử dụng đất đã được UBND tỉnh chấp thuận và chỉ đạo, phát huy hiệu quả quỹ đất, nhất là Khu dân cư Nút giao thông đường tránh QL1A tại Cẩm Vịnh; Khu dân cư Ven Sông Hội, Khu đô thị nam Thiên cẩm, Tổ hợp Sân gol, khách sạn nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đô thị biển Thiên Cẩm (giai đoạn 1). Quy hoạch dự án Khu dịch vụ du lịch tại Cẩm Hòa, Cẩm Dương.

- Tổ chức triển khai Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, phủ sóng mạng di động 4G và mạng Internet cáp quang đến 95% địa bàn dân cư; 40% doanh nghiệp, HTX được đào tạo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng số; từng bước ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, sản xuất, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Tích cực tuyên truyền, khuyến khích và hướng dẫn người dân, tổ chức tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

- Tập trung thực hiện công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng dự án, các vấn đề liên quan đến đất đai đảm bảo phục vụ thực hiện các dự án đầu tư và nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn công tác phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo đúng quy định; thực hiện phong trào giảm thiểu rác thải nhựa.

- Tổ chức thu ngân sách năm 2022, rà soát xác định rõ khả năng thu ngân sách cụ thể đối với từng sắc thuế, từng khoản thu, phấn đấu vượt mức Kế hoạch thu ngân sách năm 2022. Thực hiện tốt điều hành ngân sách đảm bảo cân đối, phục vụ kịp thời nhiệm vụ. Đẩy nhanh tiến độ thủ tục và thực hiện đầu tư công, nhất là các công trình sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh; các dự án thuộc kế hoạch đầu tư ngân sách huyện năm 2022, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân trên 98% kế hoạch vốn năm 2022.

- Triển khai thực hiện hiệu quả công tác phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; tiếp tục củng cố, tổ chức lại hoạt động của các hợp tác xã; giải thể các hợp tác xã ngừng hoạt động, hợp tác xã không có khả năng củng cố, tổ chức lại. Tích cực triển khai các chính sách khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, gắn với thực hiện Đề án tích tụ ruộng đất, xây dựng liên kết sản xuất bền vững để đẩy nhanh sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã công nghệ số theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ..

- Quan tâm nâng cao chất lượng các phong trào, các danh hiệu về văn hóa, thể thao, gắn với thực hiện chiến lược phát triển gia đình. Tiếp tục quan tâm Bảo tồn và phát huy tốt các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Tăng cường kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về lễ hội, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; quan tâm đầu tư xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học; xây dựng trường chuẩn quốc gia. Thực hiện thay SGK lớp 2, lớp 6; chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện thay SGK lớp 3, lớp 7 (trong học kỳ 1 năm học 2022-2023). Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn bồi dưỡng đội ngũ; đổi mới phương pháp dạy học. Chủ động, linh hoạt xây dựng, thực hiện các phương án dạy học phù hợp trong phòng chống dịch Covid 19 theo đúng quy định.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các tuyến; tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt công tác Dân số -KHHGD, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế đúng kế hoạch.

- Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định; đảm bảo An sinh xã hội. Đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo, nhất là trợ người

dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid 19 theo nghị quyết 68 của Chính phủ; xây dựng nhà ở cho hộ dân. Quan tâm giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, nhất là đối với lao động mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid19. Quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh; đào tạo nguồn nhân lực theo Đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; đào tạo nghề theo nhu cầu, phù hợp chiến lược phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện trong những năm tới; tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ học nghề, việc làm cho lao động hồi hương bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

- Xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đảm bảo hoạt động hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, không để tồn đọng kéo dài; giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, đề xuất của cử tri, nhân dân

- Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm chắc tình hình giải quyết có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên địa bàn; đảm bảo trong phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp tục ổn định hệ thống công an xã cả về điều kiện và phương thức, tổ chức hoạt động, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình địa bàn. Kiên quyết đấu tranh trấn áp, triệt phá các loại, các ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp kiểm chế và làm giảm tai nạn giao thông, đảm bảo ổn định tình hình.

Tăng cường các hoạt động đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các phần tử phản động, tội phạm xã hội đen, tín dụng đen, kinh doanh pháo nổ, tệ nạn xã hội, ma túy, đánh bạc, vi phạm về môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm chế và làm giảm tai nạn giao thông, kiểm soát tải trọng xe, phòng chống cháy nổ; giải quyết cơ bản tình trạng khai thác, kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện


- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện nghị quyết.

- Đề nghị UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23/12/2021.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên;
- Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Vp. HĐND tỉnh;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT và UV UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng: TC-KH, Tư pháp huyện;
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT. 



CHỦ TỊCH


Phạm Đăng Nhật